

Rèn luyện kỹ năng mềm cho hành trình khởi nghiệp



Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi trải nghiệm quy trình sản xuất các loại gia vị tại Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Sở với các nước tiến bộ, hầu hết thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay rất thiếu, yếu các kỹ năng mềm, chưa tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp. Trước thực tế này, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với các nhà trường sáng tạo tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có cơ hội rèn luyện, tích lũy các kỹ năng mềm cần thiết trong hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cũng như các bạn học sinh khối 10, lần đầu tiên em Trịnh Ngọc Linh, lớp 10A5, Trường THPT Nguyễn Trãi được trực tiếp tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu các công đoạn, quy trình sản xuất, phân việc cụ thể của người lao động tại Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gia vị thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Linh chia sẻ: Trước đây em nghĩ chỉ cần học thật giỏi, đỗ đại học "xịn sò" là sau này có thể kiếm được việc làm

tốt, thu nhập cao. Nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm hoạt động sản xuất thực tế của công ty, được trao đổi, chia sẻ với các anh chị, cô chú là những người sáng lập, điều hành và lao động tại công ty, em nhận ra vốn hiểu biết về xã hội và kỹ năng sống, kỹ năng thực hành của em rất ít ỏi. Từ nay, ngoài giờ học, em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu thực tế, rèn luyện các kỹ năng mềm khác.

Không riêng Linh mà hầu hết học sinh hiện nay đều hạn chế các kỹ năng thực hành xã hội. Vì vậy, ngoài những tiết học lý thuyết đơn thuần, Trường THPT Nguyễn Trãi tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh. Có giáo Phạm Thị Hương, Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, nhà trường phối hợp với Huyện đoàn và các cơ sở sản xuất tại địa phương cho học sinh đến trải nghiệm, tham quan, giúp các em tìm hiểu, bổ sung rất nhiều kỹ năng mềm như ứng

xử, làm việc nhóm, quan sát... từ đó có định hướng tốt về nghề nghiệp trong tương lai. Cán bộ, giáo viên cũng thường xuyên phân tích, nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh về vai trò của rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Sau hành trình khởi nghiệp đầy gian khó, đến nay, anh Lê Đức Tân, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt đã gạt hái được những thành công nhất định. Các sản phẩm gia vị của Công ty đứng vững trên thị trường nội địa và đã vươn ra xuất khẩu sang Đông Âu, giúp Công ty có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công, anh Tân cho rằng, hiện nay học sinh, sinh viên đã quên quá nhiều thời gian cho việc học lý thuyết nhưng lại rất thiếu rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thực hành. Mỗi gia đình, nhà trường nên quan tâm dành thời gian cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, xử lý tình huống thực tế.

Đối với các bạn trẻ, cần chủ động học hỏi, tìm hiểu, rèn luyện các kỹ năng mềm, có thể thông qua một công việc phù hợp nào đó để lao động, trải nghiệm, thử sức bản thân, tích lũy các kỹ năng quý giá để khởi nghiệp, lập nghiệp thành công.

Với thế mạnh là tuổi trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, sứ mệnh quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. Muốn đạt được mục tiêu này, đoàn viên, thanh niên cần được định hướng sớm, đúng nghề nghiệp và rèn luyện, tích lũy các kỹ năng mềm, dù bản lĩnh, tự tin lập nghiệp, khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư cho biết: Huyện đoàn phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi kết nối, giúp các bạn trẻ được tham quan, trải nghiệm các mô hình thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp làm giàu chính đáng ngay trên địa bàn huyện. Được trực tiếp giao lưu, nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã khởi nghiệp đi trước, các em được "truyền lửa", sẽ có sự thay đổi tư duy, có định hướng về nghề nghiệp, chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và tạo đà cho hành trình lập thân, lập nghiệp thành công.

Sự chủ động về tâm thế và tích lũy đồng bộ kiến thức, kỹ năng là yếu tố tiên quyết để đoàn viên, thanh niên huyện Vũ Thư lập nghiệp, khởi nghiệp thành công, từ đó làm giàu cho bản thân, tạo việc làm cho lao động nông thôn và đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THANH NIÊN THỤY LIÊN Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Xã Thụy Liên (Thái Thụy) luôn là địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng giao quân. Tiếp nối truyền thống "Thóc thừa cần, quân vượt mức", nhiều thanh niên ưu tú của địa phương đã viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày này, niềm vui như nhân lên với gia đình thanh niên Công giáo Bùi Như Quân, thôn An Lệnh khi ước muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh nay sắp thành hiện thực. Đang làm công nhân tại thành phố Hải Phòng với thu nhập cao và ổn định, khi nhận được lệnh triệu tập, anh Quân đã khẩn trương trở về địa phương thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS). Anh Bùi Như Quân chia sẻ: Trong quá trình học tập và lao động, mất tôi không may bị cận thị. Xét thấy sức khỏe không bảo đảm để thực hiện khám tuyển NVQS, được sự đồng ý của gia đình, tôi đã tự bỏ chi phí để tiến hành phẫu thuật tật khúc xạ mắt và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sau quá trình sơ, khám tuyển, hiện tại sức khỏe của tôi đều đạt các yêu cầu để thực hiện NVQS, tôi rất háo hức chờ đợi ngày lên đường. Khi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi và những đồng đội xin hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng chung tâm sự, hai anh em Bùi Hạnh Nguyễn, Bùi Văn Ngọc, thôn Hoàn Quan mặc dù

đang công tác ổn định tại tỉnh Bình Dương song đã khẩn trương về địa phương viết đơn tình nguyện, tham gia khám tuyển và sẵn sàng thực hiện NVQS khi có lệnh gọi. Anh Bùi Văn Ngọc chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định dù học tập, công tác ở đâu song trách nhiệm của người công dân với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc luôn phải được đặt lên hàng đầu. Ngay lúc này, tôi đã cảm nhận được niềm vinh dự khi sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính. Xác định những khó khăn, vất vả ở phía trước song với sự quan tâm, động viên của quê hương và gia đình, tôi quyết tâm rèn luyện bản thân thật tốt, bởi mỗi trường quân đội là hành trang để sau này tôi và đồng đội của mình có những bước đi vững chắc trong cuộc sống.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, qua công tác rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, đến thời điểm hiện tại 25 công dân ở xã Thụy Liên đã đạt các điều kiện sức khỏe, trong đó 12 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các công dân đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa, có tu dưỡng tốt, sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, công dân có trình độ cao đẳng, đại học, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm tỷ lệ cao.

Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Thụy Liên cho biết: Xác định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, do đó chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện. Hội

đồng NVQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Rà soát, phúc tra, lập danh sách nguồn nhằm khắc phục và giải quyết khó khăn khi nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đang đi học, đi làm ăn xa, đồng thời xét duyệt từng đối tượng cụ thể, chi tiết, công khai, dân chủ. Quá trình triển khai chú trọng lồng ghép các hình thức tuyên truyền, động viên phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Cán bộ các cấp đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", gặp gỡ trò chuyện, trao đổi về trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, động viên các gia đình phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tạo điều kiện để con em lên đường nhập ngũ. Các công dân đủ điều kiện hoàn cảnh từng trường hợp theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, tránh bù đối sau giao quân. Cùng với đó, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện nghiêm túc, tập trung triển khai có hiệu quả thông qua việc gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng xã Thụy Liên sẽ thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG



Công dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Cho đi là còn mãi

17 lần hiến máu tình nguyện (HMTN) - đó là việc làm mà anh Trần Văn Hưng, tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình thực hiện trong suốt 8 năm qua. Với tâm niệm cho đi là còn mãi, nghĩa cử cao đẹp của anh đã góp phần lan tỏa sâu rộng hoạt động HMTN trong cộng đồng.

Tham gia hiến máu lần đầu từ năm 2014, đến nay, việc hiến những giọt máu hồng với anh Trần Văn Hưng đã trở thành việc làm quen thuộc

hàng năm. Anh Hưng cho biết: Lần đầu tiên hiến máu tôi cảm thấy lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng được sự động viên, giải thích của bạn bè và

người thân, tôi hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu. Từ đó, mỗi năm tôi đều tham gia HMTN. Trong 17 lần HMTN, anh Hưng có 4 lần hiến máu trong

các trường hợp khẩn cấp. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh đó là lần hiến máu để cấp cứu một sản phụ. Anh kể: Năm 2019, khi đang làm công trình tại huyện Tiên Hải, tôi được các anh chị Hội Chữ thập đỏ thành phố thông tin có một sản phụ cần truyền máu gấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không quản ngại đường xa xôi, tôi đã ngay lập tức di chuyển đến Bệnh viện với hy vọng kịp thời hiến máu để cứu người. May mắn rằng sau đó nhờ nguồn máu của tôi, sản phụ đã qua cơn nguy hiểm. Nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt của người nhà sản phụ lúc ấy, tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Chính niềm vui cứu sống người bệnh đã thôi thúc tôi tiếp tục tham gia HMTN, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào khi có trường hợp bệnh nhân phải truyền máu gấp.

Theo anh Hưng, mỗi giọt máu mà anh cho đi chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người, là cách thiết thực để trao yêu thương đối với những người bệnh đang cần máu. Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động hiến máu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, anh Hưng đã cùng các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố trực tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tham gia hiến máu, góp phần vào nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Anh Hưng cho biết thêm: Với tôi, hiến máu cứu người không chỉ là hưởng ứng phong

trào HMTN do các cấp, ngành phát động mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Thời gian tới, tôi mong muốn bản thân mình có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục tham gia hiến máu. Đồng thời, tôi cũng sẽ vận động người thân, bạn bè tích cực tham gia HMTN.

Nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết với phong trào HMTN, anh Hưng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ông Bùi Huy Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. Nhờ sự tham gia nhiệt tình của những người như anh Hưng nên những năm qua, phong trào HMTN của thành phố đã có bước phát triển mạnh mẽ, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố, anh Trần Văn Hưng còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo của Hội như: trao tặng quà, khánh thành nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Tấm gương về những tình nguyện viên tham gia hiến máu nhiều lần như anh Trần Văn Hưng xứng đáng được biểu dương và nhân rộng.

THU HOÀI

16.577 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang quản lý và chi trả cho 98.917 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó có 16.577 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, chiếm 16,76%. Riêng khu vực đô thị, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM chiếm 28,57%, đạt 109,9% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt, tiện ích của việc trả lương hưu qua thẻ ATM. Đồng thời, phối hợp với hệ thống ngân hàng tăng cường công tác an ninh, bố trí lắp đặt bổ sung các cây ATM tại nơi thuận tiện cho việc đi lại của người dân, bảo đảm phục vụ tốt người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM.

THU TRANG

Tiền Hải Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 16/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiền Hải tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 4, năm 2022.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 200 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

Để tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 4, huyện Tiền Hải đã tập trung tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa phong trào hiến máu tình nguyện tới toàn thể các tầng lớp nhân dân. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiền Hải đã tiếp nhận được 169 đơn vị máu an toàn, kịp thời đáp ứng nguồn máu cho công tác khám chữa bệnh.

MANH THẮNG



Anh Trần Văn Hưng tham gia hiến máu tình nguyện.